

**BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **109** /TCT-CC
V/v hướng dẫn giải quyết vướng
mắc chính sách

Hà Nội, ngày **14** tháng **01** năm **2015**

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hải Dương.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4833/CT-TTr2 ngày 28/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương về việc miễn phạt tiền thuế cho Công ty may FORMOSTAR Việt Nam (sau đây gọi là “Công ty”). Sau khi nhận ý kiến tham gia của Ủy ban nhân tỉnh Hải Dương về vấn đề này và căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty đã thực hiện kê khai thông tin giao dịch liên kết và đã lập hồ sơ xác định giá thị trường chứng minh cho việc kê khai. Tuy nhiên, việc Công ty lựa chọn doanh nghiệp không tương đồng để so sánh với Công ty về tỷ suất lợi nhuận đã dẫn đến việc kê khai thiếu số thuế TNDN phải nộp NSNN. Qua nghiên cứu các quy định pháp luật, Tổng cục Thuế nhận thấy việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế đối với trường hợp điều chỉnh tăng số thuế TNDN phải nộp NSNN qua thanh tra giá chuyển nhượng trong khi các doanh nghiệp đã thực hiện kê khai thông tin giao dịch liên kết và đã lập hồ sơ xác định giá thị trường chứng minh cho việc kê khai như của Công ty là chưa có cơ sở chắc chắn.

Công ty đã và đang tạo công ăn việc làm cho rất nhiều lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Công ty là đơn vị đã chấp hành tốt và tuân thủ tốt việc thanh tra giá chuyển nhượng của Cục Thuế tỉnh Hải Dương. Đến nay, mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính nhưng cũng đã rất cố gắng để nộp đủ số tiền thuế truy thu qua thanh tra giá chuyển nhượng vào NSNN là 8.435.373.249 đồng. Hiện tại, Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, nếu cơ quan thuế tiếp tục xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty thì sẽ có khả năng Công ty phải ngừng sản xuất kinh doanh hoặc phải giải thể, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc giải quyết công ăn việc làm cho nhiều nghìn người lao động trên địa bàn tỉnh và ảnh hưởng đến số thu NSNN trong tương lai. Tổng cục Thuế nhận thấy đồng ý với ý kiến của UBND tỉnh Hải Dương (đơn vị chính quyền quản lý trực tiếp dự án may mặc của Công ty FORMOSTAR) và Cục Thuế tỉnh Hải Dương (đơn vị quản lý thuế trực tiếp đối với Công ty) về việc không xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình thanh tra giá chuyển nhượng

đôi với Công ty để tháo gỡ khó khăn cho Công ty, nuôi dưỡng nguồn thu cho NSNN và tạo công ăn, việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Hải Dương được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CC (2b)/.

